



## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### ด้านบริหาร

## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ๑. ร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี ๒๕๖๖ และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๒. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการดังกล่าว โดยสำนักงาน กสม. ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย หน่วยงานที่มีความตั้งใจและความพยายามในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมอบสำนักกิติยวีทสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๓. การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบหลักการการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๔. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสม. กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การประสานความร่วมมือด้านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงาน กสม. กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่เสนอโดยให้แก่ไปตามความเห็นของที่ประชุม และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงาน  
กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายเนื่องในโอกาส  
เปิดสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามความเห็นของ  
ที่ประชุม และมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมอบ  
กสม.ศยามล เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรมในช่วงเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

-----